



ฉบับที่ 7/2556 วันที่ 1-15 มกราคม 2556

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทูลอดหนุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>

ปฏิทินกิจกรรมวิจัยเดือนมกราคม

ประเภทกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	วันที่/เวลา	สถานที่	กลุ่มเป้าหมาย
การประชุม	การประชุมเครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น"	9 ม.ค. 56 09.30 น.	มหาวิทยาลัย สุริกัจบัณฑิตย	สถาบันการศึกษา ที่เป็นเครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น"



ที่น่าสนใจ

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับทุน วิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี

งบประมาณ 2556 งบประมาณสำหรับแต่ละทุน ทุนละไม่เกิน 450,000 บาท โดยการ
ขอรับทุนเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับองค์กรทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานที่มี MOU กับมหาวิทยาลัย (กรณีมี MOU จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. เป็นโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ด้านการเรียนการสอน/การพัฒนาวิชาการ/การ
พัฒนาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
3. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางด้านงบประมาณ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง



ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/form/index.html>
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล นางสาวทิพยาภรณ์ รัตนลาภ
โทร. 7591



ข่าวประชาสัมพันธ์



ฝ่ายวิจัยสถาบัน ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลรายงานวิจัยสถาบันฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

❖ งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานโดยตรง

❖ งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนประเภทวิจัยสถาบัน

🌸 การวิจัยสถาบัน (ปกติ)

🌸 การวิจัยจากงานประจำ (R2R)

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ที่ www.stou.ac.th --> eservice --> สารสนเทศหน่วยงาน --> สถาบันวิจัยและพัฒนา จากนั้นเลือก **รายงานการวิจัยสถาบัน**



ห้องสมุดวิจัยออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ **“ห้องสมุดวิจัยออนไลน์”** ภายในห้องสมุดประกอบด้วย

👍 ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

👍 Research Media (จัดแสดง/นำเสนอข้อมูลความรู้จากการฝึกอบรมด้านการวิจัยในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งชุดฝึกอบรมทางไกลด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น MP3, file VDO, e-Book เป็นต้น)

👍 ฐานข้อมูลเครื่องมือวิจัย

👍 ฐานข้อมูล ODL Research Center

👍 facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา และ

👍 รายงานประจำปี

นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย บนระบบ Internet และ Intranet ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมคลังความรู้ด้านการวิจัยแห่งใหม่ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วารสารอิเล็กทรอนิกส์



สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ**“วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม” (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL)** เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการและข้อค้นพบจากการวิจัยสำหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล และเพื่อเป็นช่องทางในการสะสมองค์ความรู้ในระบบทางไกลสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) ของการเรียนรู้ในระบบทางไกล โดยกำหนดให้มีการเปิดรับบทความวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ <http://www.e-jodil.stou.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทิรา นาคันต์ โทร. 7589



เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิจัย



แนวทางการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็น

การสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็น หมายถึง กระบวนการของการสุ่มตัวอย่างที่ค่าความน่าจะเป็นของการเลือกตัวอย่างในแต่ละหน่วยจากประชากรสามารถหาหรือกำหนดได้ เช่น ผู้วิจัยมีประชากรที่จะต้องศึกษา จำนวน 1,000 หน่วย ต้องการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 278 หน่วย หมายความว่า โอกาสที่ประชากรแต่ละหน่วยจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความแน่นอน โดยสามารถคำนวณหาความน่าจะเป็นที่แต่ละหน่วยของประชากรจะถูกเลือกได้ รูปแบบของการสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็นที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดาหรือแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบจัดชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม และการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น



ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2551) การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช นนทบุรี

โปรดติดตามฉบับหน้า



นอกรั้วเขียวทอง

การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาอาเซียน ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร 0 2909 3036 หรือ <http://www.rd.vru.ac.th>

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องมณีนพรัตน์สมาดัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2577-6762



การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร

มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่บทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) เล่มที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://www.rsu.ac.th/rjas> หรือ โทร. 0 2791 5689

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ขอเชิญนักวิจัย หรือนักวิชาการ ส่งบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ฉบับที่ 6 ประจำปี 2556 หมดเขตส่งบทความ วันที่ 31 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.nacc.go.th> หรือ โทร. 0 2281 7126

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7581

